

“เพชรอายุภักษ์” นวัตกรรมสู่นาคตของกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักในระบบการเงินการคลังภาครัฐ รับผิดชอบดูแลเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในทางกำหนดนโยบาย ตลอดจนงานบริหารจัดการ และการให้บริการต่อประชาชน ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็น “เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ด้วยบทบาทหน้าที่ประกอบกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี ทำให้ทุกภาคส่วนของสังคมรวมถึงหน่วยงานภาครัฐต้องปรับตัวให้ก้าวทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเฉพาะหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลังที่ดำเนินงานหลากหลายประเภท ให้บริการประชาชนตั้งแต่เกิดจนเข้าสู่ผู้สูงอายุ จำเป็นต้องสร้างสรรค์นวัตกรรมในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สร้างประโยชน์และความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ สอดรับกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา คณะกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง จึงได้จัดทำโครงการประกวดรางวัลเพชรอายุภักษ์ (MOF Innovation Awards) ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม กระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาปรับปรุง



รูปแบบการให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและประชาชน คิดค้นนวัตกรรม ตลอดจนเสนอแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาองค์กร ไปสู่นาคต เป็นการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรในการให้ความสำคัญกับนวัตกรรม ซึ่งการจัดงานในปีนี้เป็นการจัดงาน ครั้งที่ 7 โดยผลงานทุกผลงานที่ได้รับการคัดเลือกได้ผ่านการพิจารณาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนจากคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และคณะกรรมการตัดสินฯ ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์

การประกวดรางวัลเพชรอายุภักษ์ ครั้งที่ 7 ได้กำหนดผู้ที่มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด ประกอบด้วย

1) หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาผลงานนวัตกรรม สาขาผลงานการขยายผลต่อยอดนวัตกรรม และสาขาผลงานส่งเสริมธรรมาภิบาล

2) หน่วยงานระดับสำนัก กอง หรือ

เทียบเท่า สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ใน 2 สาขา ได้แก่ สาขาผลงานนวัตกรรม และสาขาผลงานการขยายผลต่อยอดนวัตกรรม

3) คณะบุคคล สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาแนวคิดผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ สาขาแนวคิดกระบวนการทำงานใหม่ และสาขาแนวคิดนวัตกรรมเพื่ออนาคต

ในปีพุทธศักราช 2561 นี้ ได้มีการจัดสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลเพชรอายุภักษ์ (MOF Innovation Boothcamp) ให้แก่ผู้ที่สนใจ และจัดกิจกรรมคลินิกนวัตกรรมกระทรวงการคลัง สัญจรไปตามหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้คำปรึกษาในการปรับปรุงผลงานที่ส่งเข้าประกวดฯ ส่งผลให้การแข่งขันชิงนวัตกรรมของกระทรวงการคลังในปีนี้เป็นไปด้วยความเข้มข้นมากขึ้น ซึ่งสุดท้ายแล้วจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

สำหรับนวัตกรรมที่ส่งเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้หลายผลงานสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพ สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และได้สร้างมิติใหม่ในการพัฒนาประเทศและการทำงานของกระทรวงการคลัง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ผลงานเครื่องมือใหม่ในการจัดสวัสดิการแบบถูกฝาถูกตัวของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผลงานการพัฒนาระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และผลงานระบบสวัสดิการสังคมเพื่อประชาชน (e-Social Welfare for People) ของกรมบัญชีกลาง ผลงานการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านพิธีการศุลกากรส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ด้วย “ระบบการตัดบัญชีใบกำกับการขนย้ายสินค้าอัตโนมัติ (e-Matching)” ของกรมศุลกากร ผลงานระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation ของกรมสรรพากร ผลงานฐานข้อมูลทันสมัยตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนกับการประเมินราคาที่ดินด้วยภูมิศาสตร์สารสนเทศยุคทันสมัยสูง (Advanced Geographic Information

System for Appraisal : AGISA) ของกรมธนารักษ์ ผลงาน Smart Stamp System Episode 2 ของกรมสรรพสามิต และผลงานระบบบริหารสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract Management System) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เป็นต้น

ผลงานเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดรางวัลเพชรอายุภักษ์ ครั้งที่ 7 ล้วนผ่านการเจียระไนเป็นอย่างดีจาก “คนคลัง” ทั่วประเทศ ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ การประกาศผลรางวัลการประกวดเพชรอายุภักษ์ ครั้งที่ 7 จะมีขึ้นในวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องเลอ คองคอร์ดบอลรูม โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

สำหรับผู้ที่ยากทำความเข้าใจกับผลงานนวัตกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของกระทรวงการคลัง สามารถติดตามเยี่ยมชมได้ที่บูธนวัตกรรมของกระทรวงการคลัง ในงานสัปดาห์นวัตกรรมไทย “Innovation Thailand Week 2018” ระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคม 2561 ณ ฮอลล์ 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ อีกทางหนึ่งด้วย

วิสัยทัศน์กระทรวงการคลัง

“เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

โดย กลุ่มสารนิเทศการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

